



สททช. มั่นใจ ECC มั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน

นายไพฑูริย์ เก่งการช่าง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สททช.) ในฐานะโฆษก สททช. เปิดเผยว่า สททช. ได้ดำเนินการวางแผนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทรัพยากรน้ำเพียงพอ กับความต้องการใช้น้ำในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยยึดหลักการจัดสรรน้ำอย่างสมดุลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

สำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC ช่วงฤดูแล้งปีนี้ จะใช้ “โครงข่ายน้ำภาคตะวันออก” ในการผันน้ำเชื่อมโยง 3 จังหวัด คือ จ.ชลบุรี จ.ระยอง และ จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้ป้องกันผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เช่นเดียวกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรสวนผลไม้ที่ได้รับการจัดสรรน้ำอย่างพอเพียง

โดยในส่วนของอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง มีปริมาณน้ำใช้การ 145 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีความต้องใช้น้ำในระบบของอ่างเก็บน้ำประแสร์ประมาณ 28 ล้าน ลบ.ม. และผันน้ำไปยังกลุ่มอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-คลองใหญ่-ดอกราย จ.ระยอง จำนวน 8 ล้าน ลบ.ม. รวมใช้น้ำ 36 ล้าน ลบ.ม. จะเหลือน้ำในระบบสำรองไว้ 109 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนกลุ่มอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-คลองใหญ่-ดอกราย มีปริมาณน้ำใช้การรวม 145 ล้าน ลบ.ม. รวมกับน้ำที่ผันมาจากอ่างเก็บน้ำประแสร์อีก 8 ล้าน ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำใช้การ 153 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้ำพื้นที่รวม 36 ล้าน ลบ.ม. เหลือน้ำสำรองในระบบ 117 ล้าน ลบ.ม.

ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดฤดูแล้งแล้วจะเหลือปริมาณน้ำสำรองในระบบโครงข่ายน้ำตะวันออก รวม 272 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะนำไปใช้เป็นปริมาณน้ำต้นทุนในช่วงต้นฤดูฝนปีนี้ และสำรองไว้ใช้ในกรณีที่เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงด้วย ซึ่ง สททช. จะติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการลุ่มน้ำและแผนที่วางไว้

นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สททช. ยังคำนึงถึงคุณภาพน้ำเป็นประเด็นที่สำคัญอีกด้วย เช่น ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา สททช. ได้ประสานงานร่วมกับกรมชลประทาน และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาฉะเชิงเทรา ในการดึงน้ำจากบึงฝรั่งเพื่อมารักษาคุณภาพน้ำที่จุดสูบน้ำของ กปภ. บริเวณคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ให้มีมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำประปาตลอดช่วงฤดูแล้งปีนี้ สามารถบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตนั้น มีโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระวาใหญ่ ความจุ 68.1 ล้าน ลบ.ม. จะแล้วเสร็จปี 2568 และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ความจุ 99.5 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นอกจากนี้ ยังมีโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง-อ่างเก็บน้ำคลองสิียดอีกด้วย ดังนั้น ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าในพื้นที่ EEC จะมีความมั่นคงด้านน้ำที่ยั่งยืนอย่างแน่นอน” นายไพฑูริย์กล่าวสรุป



สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ที่หุ้น โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



“ชายสี่” วางแผนเข้าตลาดหุ้น ช้อกิจการเพิ่มพอร์ต-บุกต่างประเทศ

นายอนุชิต สรรพภาษา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากประกาศทรานส์ฟอร์มองค์กรครั้งใหญ่ในปี 2566 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การประยุกต์เทคโนโลยี การบริหารต้นทุน รวมถึงปรับโครงสร้างการบริหารงาน ส่งผลให้ปี 2566 มีรายได้รวม 1,117 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 126.6 ล้านบาท เติบโตกว่า 121% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 57.3 ล้านบาท

สำหรับปี 2567 นี้มีแผนจะเตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตั้งเป้ารายได้ 1,500 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 20 - 25% โดยขยายธุรกิจผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชำนาญเฉพาะทางเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ ในการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน รวมถึงการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ล่าสุดได้เข้าซื้อกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดัง “เสื่อร่องโหล” และแบรนด์เบเกอรี่ “บริกซ์” ที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยรูปแบบที่จะยังคงสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้เจ้าของแบรนด์ยังคงได้ใช้ความเชี่ยวชาญของตนในการบริหารและพัฒนาแบรนด์ต่อไป


“การที่เราเข้าซื้อกิจการในกลุ่มร้านอาหารอื่น ๆ เนื่องมาจากตลาดสตรีตฟู้ดที่มีมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านบาท มีการแข่งขันสูงมาก ปัจจุบันไม่ได้มีแค่แฟรนไชส์ร้านก๋วยเตี๋ยวเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีร้านไก่ทอด และร้านอื่น ๆ อีกมากมาย จึงทำให้เราคิดเรื่องการซื้อกิจการแบรนด์อื่น ๆ เพื่อขยายตลาดต่อเนื่อง โดยจะเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 50% ขึ้นไป” นายอนุชิตกล่าว

สำหรับแบรนด์ที่บริษัทซื้อกิจการมา มีแผนจะนำมาแตกโมเดลเป็นสตรีตฟู้ด ร้านรถเข็น ควบคู่กับการขยายสาขาในหน้าร้านอื่น ๆ ด้วย โดยแผนระยะสั้นตั้งเป้าที่จะเข้าซื้อกิจการ

ร้านอาหารที่เป็นที่นิยมเพิ่มอีก 5 - 10 แบนด์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด รวมถึงในอนาคตก็อาจจะนำเข้าแบรนด์ร้านอาหารจากต่างประเทศเข้ามาทำตลาดในไทยเช่นเดียวกัน

ตลอดจนยังมีแผนสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทร่วมกับ Cabalen Group กลุ่มธุรกิจอาหารยักษ์ใหญ่ของฟิลิปปินส์ เพื่อสร้างโรงงานผลิตเส้น โดยเฟสแรกเตรียมจะนำแบรนด์ “ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว” เข้าไปขายในร้านอาหารในเครือของ Cabalen Group จำนวน 60 สาขา และปลายปีนี้ถึงต้นปี 2568 จะขยายแฟรนไชส์ชายสี่บะหมี่เกี๊ยวที่ฟิลิปปินส์ด้วย และยังมีแพลนที่จะนำแบรนด์อื่น ๆ ในเครือไปโรดโชว์ที่ต่างประเทศ

สำหรับแผนขยายแฟรนไชส์ในปีนี้ ตั้งเป้าขยายแฟรนไชส์ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว ให้ครบ 6,000 สาขา จากเดิม 4,500 สาขา ทั่วประเทศ และแบรนด์อื่น ๆ ในเครืออีกกว่า 100 สาขา รวมถึงมีแผนยกระดับแบรนด์ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จากเดิมที่ขายขามละ 40 - 50 บาท ให้เป็นแบรนด์พรีเมียม ภายใต้แบรนด์ “ชายสี่พลัส” ที่จะเน้นเจาะตลาดระดับพรีเมียมในราคาเริ่มต้น 70 บาท

ทำให้ปัจจุบัน ชายสี่ คอร์ปอเรชั่น มีแบรนด์สตรีตฟู้ดในเครือรวม 7 แบนด์ ได้แก่ ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว ชายสี่พลัส ชายใหญ่ ข้าวมันไก่ พันปีบะหมี่เบ็ดย่าง อาลีหมี่ฮาลาล ไก่หมูนคุนพัน ลูกชิ้นทอดไอ้มายก๊อด รวมทุกแบรนด์กว่า 4,500 สาขาทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ และยังมีอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ชายสี่โกลด์ พร้อมด้วยเครื่องปรุงเพื่อจำหน่าย อีกกว่า 200 รายการ 

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

และนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษาจีน - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamnili.co.th Website : www.dst.co.th





รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ประกาศนิตยสาร และงบกำไรขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมซึ่งสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่รวมไว้มาตรฐานหรือความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบตามประมวลจริยธรรมอื่น ๆ ตามประมวลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนก่อนความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติตามของข้าพเจ้าได้รวมถึงวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งแท้จริงแล้วเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ไม่ใช่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้

บริวารที่ได้

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากกิจการโรงพยาบาลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 473.52 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 98.16 ของรายได้รวม และมีปริมาณของรายการเป็นจำนวนมาก รวมถึงหลายองค์ประกอบ เช่น รายได้ค่าบริการรักษาพยาบาล รายได้ค่าขาย รายได้ค่าห้องพัก และบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ซึ่งมาจากกาให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลายและมีจำนวนมาก รวมถึงการให้ส่วนลดที่ให้กับคู่สัญญาต่างที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรับรู้รายได้ค่าบริการพยาบาล

วิธีการตรวจสอบที่สำคัญของข้าพเจ้า คือ ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับงบจรรยาดี โดยการสอบผู้รับผิดชอบ ทิศทางข้างต้นและเลือกตัวอย่างที่ทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ ผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่บันทึกไว้ระหว่างปีและข้ามปีแล้วสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สุ่มหลักฐานยืนยันยอดลูกหนี้การค้า ตรวจสอบยอดการรับรู้รายได้ และสถานะในคดีหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ที่ควรครบระยะเวลาบัญชี

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานอื่น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือมีความผิดที่สืบจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีความเสี่ยงที่ข้อมูลอื่นที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบ เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดง ขัดต่อข้อเท็จจริงตามที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินตามที่โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดง ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และกำหนดเกณฑ์การยุติสำหรับงวดดำเนินงานต่อเนื่องกับผู้บริหารที่มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะถูกจัดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีนัยสำคัญเมื่อพิจารณาในแง่ของสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวรายการหรือรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและกำลังสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับประวัติกิจการที่สอดคล้องกับการตรวจสอบ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้ารวมถึง

- ประเมินและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะถูกจัดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการ เนื่องจากกาทุจริตอาจเกี่ยวกับการจัดการแสดงความคิดเห็น การเปลี่ยนแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งเงินการและข้อมูล การแสดงข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

- ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความเสี่ยงและผลกระทบของนโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของกาใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับงวดดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับซึ่งมีนัยสำคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ดี ความเห็นหรือสถานการณ์ในงบการเงินอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนองบการเงินและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อสงสัยและข้อสงสัยของการตรวจสอบตามที่วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นที่ข้าพเจ้าเห็นว่ามีความเหมาะสมที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นข้อสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแนบมาหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์อื่นๆที่เห็นสมควร ข้าพเจ้าพิจารณาว่ามีความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าว่ามีความกระทบกระทั่งที่ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้อย่างสมเหตุสมผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบแก่ความสัมพันธ์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

นางสาวกมลทิพย์ อิมระยาศิลาพันธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9589

บริษัท สำนักงานนิติวิธี จำกัด 8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	48,074,381.23	75,373,896.45
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	5.2 และ 7	36,294,241.17	38,317,738.03
สินค้าคงเหลือ	8	9,523,522.34	9,164,936.94
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	9	90,001,800.00	47,000,000.00
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10	-	20,000,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		1,660,904.67	3,481,279.94
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		185,554,849.41	193,337,854.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	10	-	20,000,000.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	365,089,078.89	341,196,912.39
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	12.1	43,755,448.52	34,745,130.07
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	13	1,866,937.14	2,644,518.50
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	14	6,450,660.13	6,413,443.34
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน	15	5,020,000.00	5,020,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		9,092,333.26	5,348,439.85
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		431,274,457.74	415,368,444.15
รวมสินทรัพย์		616,829,307.15	608,706,298.51
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	5.2 และ 16	57,793,559.00	49,101,420.78
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17	6,360,000.00	9,605,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5.2 และ 12.2	8,666,818.74	4,260,756.75
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	18	12,433,889.00	12,705,947.00
ภาษีเงินได้คืนที่บุคคลค้างจ่าย		9,222,777.02	8,642,448.11
เงินปันผลค้างจ่าย		401,177.96	239,740.81
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,037,966.35	1,087,314.76
รวมหนี้สินหมุนเวียน		96,916,188.07	85,642,628.21
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	17	3,360,000.00	9,720,000.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	5.2 และ 12.2	16,931,748.87	31,629,433.60
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ	18	17,176,242.00	15,480,466.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		37,467,989.87	56,809,897.56
รวมหนี้สิน		134,384,176.94	142,452,525.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท		100,000,000.00	100,000,000.00
หุ้นที่ออกแล้วชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.- บาท		100,000,000.00	100,000,000.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		62,500,000.00	62,500,000.00
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	19	10,000,000.00	10,000,000.00
ยังไม่จัดสรร		309,945,130.21	293,753,772.74
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	14.2	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		482,445,130.21	466,253,772.74
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		616,829,307.15	608,706,298.51

กรุงเทพฯ

AI หนุนอุตสาหกรรมแพทย์ไทยสู่ Medical Hub

ดร.พรพจน์ นันทรามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่านโยบาย Medical Hub ได้รับหยิบยกให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง ซึ่งเป็น 1 ใน 13 หมุดหมายสำคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

การยกระดับอุตสาหกรรมแพทย์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็น Medical Hub และศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงแถวหน้าของเอเชีย จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศมูลค่ามหาศาล ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันจากหลายประเทศทั่วโลก และกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ทันโลก นั่นคือการนำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) มาใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เพราะ AI จะเข้ามาช่วยทำให้เกิดการแพทย์มูลค่าสูงทั้งในอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และที่สำคัญคือการบริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของไทย นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขในระยะยาว และจะทำให้ชิงส่วนแบ่งตลาด AI ในอุตสาหกรรมแพทย์ทั่วโลก ที่คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าปีละ 30 - 40% คิดเป็นมูลค่าได้ในระดับ 1.78 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 5 - 6 ปีในอนาคต

นายกณิศ อ่ำสกุล นักวิเคราะห์ กล่าวว่าสถานการณ์ของกระแส AI มาแรงมาก กลายเป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศได้พูดถึงและเริ่มนำ AI มาใช้ในองค์กรมากขึ้น รวมถึงในอุตสาหกรรมแพทย์

เหตุผลสำคัญที่ทำให้ต้องนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในอุตสาหกรรมแพทย์ ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์, ความต้องการด้านสาธารณสุขสูงขึ้นตามการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ, ข้อมูลด้านสุขภาพมีมากขึ้น, ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสูงขึ้น, การเติบโตและความก้าวหน้าของการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

“เรามองว่าเทคโนโลยี AI จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการแพทย์ ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล แต่จะเข้ามาช่วยต่อยอดและผลักดันให้อุตสาหกรรมแพทย์เติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกมิติ ในระยะ 5 - 10 ปีข้างหน้า”

ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยรวม เนื่องจากในปัจจุบันการนำ AI มาใช้ในองค์กรของไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก คาดว่ามูลค่าตลาด AI ในอุตสาหกรรมแพทย์ของไทยจะขึ้นไปแตะระดับ 353 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะช่วยสร้างมูลค่าลงทุนสะสมในรอบ 10 ปีจากนี้ถึง 1,617 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 5.6 หมื่นล้านบาท

แต่การยกระดับอุตสาหกรรมแพทย์ด้วยเทคโนโลยี AI ของไทยจะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐที่เอื้อให้เกิดการลงทุน การสอดประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้าน AI และด้านการแพทย์ ควบคู่กับการลงทุนจากภาคเอกชนที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร และเงินลงทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและการลงทุนอย่างบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษาจีน - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



— ผู้ทำบัญชี —
ต้องอบรม... 1 ปี
ให้ครบ 12 ชั่วโมง
เก็บชั่วโมง CPD
“ธรรมนิติ” ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ
เริ่มต้นที่... **900.-**



▶ www.dst.co.th



▶ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



▶ 02-555-0710



▶ Dharmniti Seminar & Training



▶ @dharmauditseminar, @dharmaudithr



Download
ตารางสัมมนา

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ลงประกาศจ่าย ผ่านเว็บไซต์
เพียง 4 ขั้นตอน
 (ลงเองได้ 24 ชม.)



ประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป
- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ



เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน	การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่	เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ	เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า - ออก	แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์	เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท	แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด

รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติกรรพื้บสััน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บั้บคั้บจัันอง, ใ้กั้กอน, ลั้บละลั้ย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพันสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

อัตราค่าลงประกาศ

รับหนังสือพิมพ์ + e-Newspaper			e-Newspaper	
รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท	200 บาท	180 บาท
10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท	2,000 บาท	1,750 บาท

หมายเหตุ
 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 2. กรณีชื่อเพ็กั้กเอจางบรื้บชั้บฯ จะออกใ้บค่ากั้บบาศั้ 1 เพ็กั้กเอจ/1 บรื้บชั้บ 3. สจวนสั้กธั้ใช้เพ็กั้กเอจลงประกาศใ้กั้บใ้บวันทึ่ 31 ธนั้วาคม 2567 เท่านั้น